



ฉบับที่ 9/2564

เรื่อง แลกงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม 2564

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือเดือนพฤษภาคม 2564 หดตัวจากเดือนก่อน การระบาดของ COVID-19 ระลอกสามตั้งแต่เดือนก่อนส่งผลกระทบต่อเนื่อง ทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนปรับลดลง อย่างไรก็ดี รายได้เกษตรกรยังคงขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ผลผลิตอุตสาหกรรมปรับดีขึ้นตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ทยอยฟื้นตัว การใช้จ่ายภาครัฐแม้ชะลอลงบ้างแต่ยังขยายตัวได้ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ระดับต่ำตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากเดือนก่อนตามราคาหมวดพลังงานชะลอลง และภาครัฐมีมาตรการลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ปรับลดลงต่อเนื่อง สำหรับภาคการเงิน ณ เดือนเมษายน 2564 เงินฝากชะลอลง ขณะที่เงินให้สินเชื่อขยายตัวต่อเนื่อง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวจากเดือนก่อน ผลจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกสามขยายวงกว้างมากขึ้น ทำให้มีมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มข้นต่อเนื่อง ส่งผลให้การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศปรับลดลง สะท้อนจากจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ และจำนวนเที่ยวบินลดลงมาก เช่นเดียวกับจำนวนรถยนต์ที่เดินทางมาภาคเหนือปรับลดลงจากเดือนก่อน

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวจากเดือนก่อน การระบาดของ COVID-19 ระลอกสามส่งผลกระทบต่อเนื่องทำให้ประชาชนลดการเดินทางและกิจกรรมนอกบ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อ แม้จะมีเม็ดเงินจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐมาช่วยพยุงไว้ แต่ก็ส่งผลให้การใช้จ่ายในหมวดสินค้าในชีวิตประจำวัน หมวดบริการ และหมวดยานยนต์โดยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลปรับลดลงจากเดือนก่อน อย่างไรก็ดี การซื้อรถกระบะเชิงพาณิชย์และรถจักรยานยนต์ยังเพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้ายุทธศาสตร์และขนส่ง

รายได้เกษตรกร ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ปัจจัยด้าน**ผลผลิตเกษตร** ขยายตัวชะลอลงเล็กน้อย จากผลผลิตข้าวนาปรังที่น้อยลงเพราะเก็บเกี่ยวไปมากแล้วในช่วงก่อนหน้า ส่วนผลผลิตล้นจี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ด้าน**ราคาสินค้าเกษตร** ขยายตัวมากขึ้น จากราคาสูกรตามผลผลิตในประเทศที่มีจำกัดเพราะผู้เลี้ยงระมัดระวังโรคระบาดในสุกร

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน ตามความต้องการของต่างประเทศในสินค้าหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และหมวดเซรามิคประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ขณะที่การผลิตหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขยายตัวมากจากปัจจัยชั่วคราวที่บางโรงงานย้ายกำลังผลิตมาภาคเหนือ เพราะโรงงานในภาคกลางประสบปัญหาการระบาดของ COVID-19

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวชะลอลง โดยรายจ่ายประจำ ขยายตัวเล็กน้อย ในหมวดค่าวัสดุของกรมราชทัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID-19 ส่วนรายจ่ายลงทุน ขยายตัวสูงต่อเนื่อง ตามการใช้จ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ในโครงการก่อสร้างทาง ทางลอด สะพาน และจุดตัดทาง และกรมชลประทานตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่าง การก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งน้ำต่างๆ หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และหมวดครุภัณฑ์ของกรมชลประทานและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน **การลงทุนเพื่อการผลิต**ขยายตัวในธุรกิจขนส่งสินค้าและสินค้าเกษตรลงทุนซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์ แต่ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ำในปีก่อน ด้านการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน แต่ภาพรวมธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงชะลอการลงทุน มีเพียงธุรกิจรายใหญ่บางรายที่ลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต **ด้านการลงทุนเพื่อการก่อสร้าง**ทรงตัว ตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมและกำลังซื้อที่ยังเปราะบาง สะท้อนจากพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างกลุ่มบ้านเดี่ยวหดตัวต่อเนื่อง

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร การส่งออกในรูปเงินบาทขยายตัว จากการส่งออกทุเรียนสดไปจีนและน้ำมันเชื้อเพลิงไปเมียนมาตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น ส่วนการส่งออกเครื่องดื่มไปเมียนมาหดตัวจากมาตรการระงับการนำเข้าสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มผ่านด่านทางบกจากประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 **ด้านการนำเข้า**ขยายตัวมากขึ้น ตามการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมาจากการต้องการอาหารสัตว์ และไฟฟ้าจาก สปป.ลาว

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 2.46 ลดลงจากเดือนก่อน ตามราคาหมวดพลังงานจากราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงชะลอลง รวมทั้งมีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ด้านราคากลุ่มอาหารสดติดลบมากขึ้น ตามการลดลงของราคาข้าวสาร ผักสด และไข่ไก่ **ด้านตลาดแรงงาน** ยังคงเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ปรับลดลงต่อเนื่อง และอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 **ยอดเงินฝากคงค้าง** ของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวชะลอลง แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงตามความต้องการรักษาสภาพคล่องของผู้ฝาก **ด้านสินเชื่อคงค้าง** ขยายตัวต่อเนื่อง โดยสินเชื่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ส่วนสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวจากสินเชื่ออุปโภคบริโภค ขณะที่สินเชื่อเพื่อธุรกิจหดตัวน้อยลงจากสินเชื่อเสริมสภาพคล่องและมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 มิถุนายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค
โทรศัพท์ 0 5393 1147
E-mail: SARANYAI@bot.or.th